

# Trợ Cấp Alfond là gì?

Trợ Cấp Alfond là Trợ Cấp trị giá \$500 dành cho trẻ em Maine để các em có thể học tập sau khi tốt nghiệp trung học. Trợ Cấp này là cách tuyệt vời để giúp các gia đình bắt đầu chuẩn bị cho việc học lên cao ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Đây là món quà dành cho trẻ em Maine của doanh nhân và nhà hảo tâm Harold Alfond ở Maine.

**Ai đủ điều kiện nhận Trợ Cấp Alfond?** Bắt đầu từ năm 2013, tất cả trẻ em sinh ra là cư dân Maine đều được trao tặng Trợ Cấp Alfond trị giá \$500. Tính đến đầu năm 2022, Quỹ Học Bổng Alfond đã đầu tư hơn 64 triệu USD cho hơn 128.000 trẻ em Maine. Con quý vị có phải là một trong số những trẻ em nhận được trợ cấp đó không? Trợ Cấp Alfond cũng được cung cấp hạn chế hơn từ năm 2008 đến năm 2012. **Vui lòng truy cập [www.MyAlfondGrant.org](http://www.MyAlfondGrant.org) để tìm hiểu thêm hoặc gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ [info@myalfondgrant.org](mailto:info@myalfondgrant.org).**

## Cách thức hoạt động

- Quỹ Học Bổng phi lợi nhuận Alfond (ASF) đầu tư khoản Trợ Cấp Alfond trị giá \$500 cho tất cả trẻ em đủ điều kiện ở Maine.
- Số tiền này sẽ được đầu tư vào một tài khoản do Quỹ Học Bổng Alfond sở hữu. Vì Trợ Cấp Alfond trị giá \$500 được đầu tư từ khi trẻ còn nhỏ nên khoản trợ cấp này có ít nhất 18 năm để có tiềm năng tăng trưởng.
- Trợ Cấp Alfond có thể được sử dụng để đóng học phí tại các trường cao đẳng và đại học, cao đẳng cộng đồng và nhiều trường dạy nghề. Khoản trợ cấp này cũng có thể dùng để chi trả tiền phòng, đồ ăn, sách vở và máy tính.
- Khi các gia đình muốn đóng góp tiền của mình, họ sẽ cần phải mở tài khoản riêng. NextGen 529® là gói 529 của Maine, được nhiều gia đình sử dụng để tiết kiệm cho việc học sau khi tốt nghiệp trung học. Để tìm hiểu thêm hoặc mở tài khoản của riêng quý vị, vui lòng truy cập [NextGenforME.com](http://NextGenforME.com).

## Những điều phụ huynh có thể làm

Trang web MyAlfondGrant cung cấp thông tin, lời khuyên và tài nguyên cho trẻ em và phụ huynh! Hãy truy cập trang web của chúng tôi, [www.MyAlfondGrant.org](http://www.MyAlfondGrant.org), để:

- Kiểm tra giá trị Trợ Cấp dành cho con quý vị – giá trị thay đổi theo thời gian!
- Cập nhật thông tin liên hệ của quý vị
- Tạo MyPlan để giúp con quý vị thành công
- Chia sẻ một câu chuyện về gia đình hoặc con quý vị
- Tìm thông tin để trợ giúp con quý vị trên con đường hướng đến tương lai tươi sáng



  **Theo dõi chúng tôi trên Facebook và Instagram!**

Quỹ Học Bổng Alfond không phải là nhà phân phối được ủy quyền của NextGen 529.

*my* **Alfond** grant

ASF là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập 501(c)(3) và không liên kết hoặc hoạt động theo bất kỳ thẩm quyền nào của FAME. FAME không ủy quyền hoặc phê duyệt các thông tin truyền thông của ASF nói chung hoặc các tài liệu này nói riêng và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng hoặc nội dung của bất kỳ thông tin truyền thông nào của ASF. Việc thiết lập tài khoản NextGen và tham gia vào gói 529 của Maine phải được thực hiện thông qua đơn đăng ký trực tiếp tới FAME. FAME không ủy quyền cho ASF đưa ra bất kỳ lời đề nghị hoặc khuyến nghị hay lời khuyên nào liên quan đến việc tham gia chương trình NextGen. NextGen 529 là chương trình theo Mục 529 do Cơ Quan Tài Chính Maine (FAME) quản lý. Quý vị có thể nhận bản Mô Tả Chương Trình NextGen 529 bằng cách yêu cầu chuyên gia tài chính của quý vị cung cấp một bản sao, truy cập [NextGenforME.com](http://NextGenforME.com) hoặc gọi cho người quản lý chương trình theo số 1-833-336-4529. Bản Mô Tả Chương Trình bao gồm thông tin đầy đủ hơn, bao gồm mục tiêu đầu tư, phí, chi phí và rủi ro khi đầu tư vào NextGen 529, mà quý vị nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư. Tài khoản NextGen 529 không phải là tiền gửi ngân hàng và không được Công Ty Bảo Hiểm Ký Thác Liên Bang Hoa Kỳ (FDIC) bảo hiểm. Tiểu Bang Maine, FAME hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ NextGen 529 nào không đảm bảo hoặc bảo hiểm cho lợi nhuận đầu tư vào tài khoản NextGen 529. Những người tham gia NextGen 529 sẽ chịu mọi rủi ro đầu tư khi đầu tư vào NextGen 529, bao gồm khả năng mất vốn gốc và trách nhiệm nộp phạt thuế liên quan đến một số hình thức rút tiền đã đầu tư vào NextGen 529. Mặc dù ASF tin rằng việc tiết kiệm và đầu tư cho việc học đại học có lợi cho trẻ em Maine, nhưng ASF cũng lưu ý rằng các khoản đầu tư vào các gói 529 có thể giảm giá trị do một số yếu tố, bao gồm các quyết định đầu tư cơ bản và/hoặc hành động hoặc thiếu sót của nhà cung cấp dịch vụ. ASF từ chối mọi trách nhiệm đối với lợi nhuận đầu tư từ Trợ Cấp Alford của trẻ em hoặc bất kỳ khoản đóng góp nào cho gói 529.